

Thành phần:

Mỗi lọ 60ml có chứa:

Chiết xuất chè xanh giàu polyphenol và EGCG, Nano tetrahydrocurcumin, Xylitol, acesufame K, sucralose, sorbitol, glycerine, perlantan L30, acid citric, natri benzoate, kali sorbate, hương liệu, nước tinh khiết vừa đủ 60ml.

Công dụng:

Kem đánh răng dạng bột siêu mịn, chứa chiết xuất chè xanh giàu EGCG, nano tetrahydrocurcumin, xylitol giúp kháng khuẩn và phòng chống sâu răng hiệu quả: dạng bột siêu mịn len lỏi vào toàn bộ khoang miệng, phân tán nhanh vào răng và nướu giúp làm sạch mọi ngõ ngách trong khoang miệng của bé dễ dàng. Tinh chất trà xanh, Nano tetrahydrocurcumin và xylitol có tác dụng kháng khuẩn an toàn, ngăn ngừa các bệnh về răng và nướu, bảo vệ men răng sữa của bé mỗi ngày, không chứa chất mài mòn răng, giúp bảo vệ men răng, ngăn ngừa tổn thương nướu, chảy máu chân răng. Xylitol ức chế sự hình thành và tăng trưởng của vi khuẩn S.mutans, giảm khả năng bám dính của vi khuẩn S.mutans vào bề mặt răng, phòng ngừa và hỗ trợ điều trị sâu răng, giúp răng khỏe mạnh, chắc khỏe.

Ức chế, không tạo điều kiện cho vi khuẩn hình thành acid trong khoang miệng sau bữa ăn, ngăn chặn mảng bám chứa vi khuẩn gây sâu răng, viêm lợi.

Công thức dành riêng cho trẻ với hương hoa quả ngọt dịu, không cay. Sản phẩm không sử dụng chất kháng khuẩn hóa học, không chứa fluorid, không chứa natri lauryl sulfat, có thể nuốt được, đảm bảo an toàn cho sức khỏe của bé.

Đối tượng sử dụng:

Trẻ em từ 12 tháng tuổi trở lên và người lớn.

Cách dùng:

Sử dụng tiện lợi: chỉ cần ấn vòi bơm kem đánh răng lên bàn chải đánh răng và sử dụng như thông thường. Phù hợp với mọi loại bàn chải đánh răng: bàn chải đánh răng thông thường, bàn chải tự động, bàn chải hình chữ U, bàn chải mềm,...

Có thể dùng từ 2-3 lần trong ngày.

Trường hợp trẻ em không thể súc miệng sạch kem đánh răng, người lớn có nướu răng yếu hoặc những người gặp khó khăn khi đánh răng do điều trị chỉnh nha có thể sử dụng như một loại nước súc miệng: đặt ống bơm vào miệng và ấn để lấy một lượng bột vừa đủ vào miệng, thêm một chút nước sau đó ngậm và súc miệng để bột di chuyển khắp khoang miệng để làm sạch cặn thức ăn trong 30-60 giây rồi nhổ đi.

Bảo quản:

Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng.

Sử dụng trong vòng 3 tháng sau khi mở nắp

Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MID

Địa chỉ: Số 803B Huyền Kỳ, tổ dân phố 9, đường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Hà Nội

Tư vấn khách hàng: 0972. 200. 946

Cơ sở sản xuất:

Nhà máy Dược phẩm DKPHARMA – Chi nhánh Bắc Ninh Công ty Cổ phần Dược Khoa: Lô III-1.3, đường D3, Khu công nghiệp Quế Võ II, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.